

# Chuyển đổi số - bắt kịp, đi cùng, vượt lên phát triển kinh tế - xã hội

## KỶ 2: CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG CÔNG TÁC ĐẢNG - KHỞI ĐỘNG TỪ "SỔ TAY ĐẢNG VIÊN ĐIỆN TỬ"

Cùng với tăng cường các giải pháp xây dựng chính quyền điện tử, tạo nền tảng phát triển chính quyền số, Thái Bình đã khởi động chuyển đổi số trong công tác đảng, đó là dấu ấn của việc xây dựng và đưa vào sử dụng phần mềm "Sổ tay đảng viên điện tử" từ cuối năm 2021, là tỉnh đầu tiên trong cả nước triển khai phần mềm này.

### Đảng viên già "bắt trend" công nghệ

Chi bộ tổ dân phố số 6, thị trấn Quỳnh Côi (Quỳnh Phụ) hiện có 81 đảng viên, trong đó 49 đảng viên thường xuyên sinh hoạt, còn lại là đảng viên đi làm ăn xa và đảng viên miễn sinh hoạt do tuổi cao, sức khỏe yếu. Trong 49 đảng viên đang sinh hoạt hiện nay, đảng viên trên 60 tuổi chiếm đa số. Trước đây, việc duy trì sinh hoạt hay chuyển tải các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, các cấp, các ngành đến đảng viên gặp nhiều khó khăn bởi phần đông đảng viên tuổi cao, có thói quen xin nghỉ sinh hoạt do sức khỏe yếu, nhất là trong tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp như hai năm qua việc tổ chức sinh hoạt đảng hàng tháng càng gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, từ khi triển khai phần mềm "Sổ tay đảng viên điện tử", công tác sinh hoạt đảng đã có nhiều đổi mới. Chủ trương, chính sách của Đảng, mọi chỉ đạo của cấp ủy cấp trên được chuyển tải đầy đủ đến đảng viên; ở chiều ngược lại, đảng viên có thể gửi ý kiến tham gia với cấp ủy thông qua phần mềm "Sổ tay đảng viên điện tử". Ông Nguyễn Trung Sáng, Bí thư Chi bộ tổ dân phố số 6, thị trấn Quỳnh Côi cho biết, ngay sau khi phần mềm "Sổ tay đảng viên điện tử" của tỉnh đi vào hoạt động, là bí thư chi bộ ông đã được tập huấn và hướng dẫn cài đặt, sử dụng phần mềm. Sau khi đã thông thạo việc cài đặt và sử dụng phần mềm, ông đã trực tiếp hướng dẫn cài đặt, sử dụng phần mềm cho các đảng viên trong chi bộ. Sau khi cài đặt phần mềm về máy tính hay điện thoại minh thì ai cũng dễ dàng sử dụng, các nội dung trình bày rất rõ ràng, dễ hiểu. Ví dụ như trong mục tin tức sẽ có 3 mục: tin quốc tế, tin trong nước, tin trong tỉnh. Trong mục sinh hoạt đảng, ngoài nội dung bản tin thông báo nội bộ, đối với



Đảng viên huyện Quỳnh Phụ cài đặt phần mềm "Sổ tay đảng viên điện tử".

dung là: gửi báo cáo tới đảng ủy, chuẩn bị tài liệu họp chi bộ, tiếp nhận ý kiến, kiến nghị, hợp chi bộ, ra nghị quyết và theo dõi nhiệm vụ. Với những nội dung như trên, kể cả những người mới tham gia công tác đảng cũng sẽ dễ dàng tổ chức được các cuộc họp chi bộ cũng như thực hiện công tác đảng một cách bài bản, đúng quy định. Đối với mỗi đảng viên, ngoài việc được học tập nghị quyết, nghiên cứu các văn kiện, tư liệu, văn bản mới của trung ương và của tỉnh thì có thể gửi, nhận văn bản, gửi ý kiến, kiến nghị đến cấp ủy và có thể sử dụng phần mềm "Sổ tay đảng viên điện tử" như một cuốn nhật ký của mình theo đúng ý nghĩa số tay điện tử. Đối với những người chưa hiểu về phần mềm cũng chỉ cần nhờ người đã biết cài đặt phần mềm về máy tính hay điện thoại, tiếp đó vào mục hướng dẫn sử dụng thì sẽ có hơn 30 hướng dẫn hết sức cụ thể, dễ hiểu và có thể sử dụng ngay phần mềm.

Đặc biệt, ở mục tin tức, phần mềm có ứng dụng chuyển văn bản thành giọng nói tạo điều kiện thuận lợi cho các đảng viên tuổi cao, mắt kém có thể tiếp nhận đầy đủ các thông tin. Với những dự thảo nghị quyết của chi bộ cần thảo luận, thay vì in phát cho từng đảng viên góp ý và tổ chức họp đóng góp ý kiến như truyền thống, nay ứng dụng phần mềm "Sổ tay đảng viên điện tử" mọi nội dung dự thảo chuyển có thể gửi qua phần mềm cho các đảng viên bổ sung hoàn thiện trước khi tổ chức họp, qua đó giảm nhiều thời gian, giúp việc sinh hoạt rất hiệu quả. Hiện nay, số làm việc của mình theo đúng ý nghĩa số tay điện tử. Đối với những người chưa hiểu về phần mềm cũng chỉ cần nhờ người đã biết cài đặt phần mềm về máy tính hay điện thoại, tiếp đó vào mục hướng dẫn sử dụng thì sẽ có hơn 30 hướng dẫn hết sức cụ thể, dễ hiểu và có thể sử dụng ngay phần mềm.

tay đảng viên điện tử" đã chính thức triển khai đến các chi bộ trong tỉnh, nhiều chi bộ đã và đang ứng dụng hiệu quả. Mặc dù là một phần mềm ứng dụng CNTT nhưng không chỉ có đảng viên trẻ, các đảng viên cao tuổi cũng rất hào hứng với phần mềm này bởi sự tiện ích, khoa học và hiện đại mà phần mềm mang lại.

### Đi đầu chuyển đổi số trong công tác đảng

Phần mềm "Sổ tay đảng viên điện tử" là ý tưởng của đồng chí Ngô Đồng Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã được Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông hiện thực hóa. Ông Mai Đức Học, Trưởng phòng Cơ yếu - Công nghệ thông tin, Văn phòng Tỉnh ủy cho biết: Đây là sản phẩm chuyển đổi số mang tính đột phá cả về ý

tưởng và công nghệ, ứng dụng tất cả nền tảng công nghệ mới nhất để xử lý dữ liệu lớn với giao diện tối giản, tích hợp tất cả các nhiệm vụ của Đảng cho từng đối tượng sử dụng. Phần mềm có tính năng ưu việt là ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong học tập, quản trị chỉ thị, nghị quyết của Đảng thông qua các hình thức sinh động như MC ảo tự động đọc văn bản, hệ thống trắc nghiệm tự động hỗ trợ học tập và nghiên cứu các chỉ thị, nghị quyết, tìm tài liệu với trợ lý ảo thông minh. Ngoài ra, nhóm nghiên cứu đã xây dựng cơ sở dữ liệu cho phép hệ thống mở rộng đến hàng triệu người dùng cùng một lúc, có thể chạy trên rất nhiều nền tảng như máy tính, máy tính bảng hoặc điện thoại thông minh. Phần mềm đã xây dựng với giao diện đơn giản, dễ sử dụng với người dùng và được thiết kế tùy biến với vai trò của người đảng viên.

Phần mềm được triển khai thí điểm từ tháng 5/2021 tại một số đảng bộ trong tỉnh. Sau thời gian triển khai thí điểm, tháng 11/2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất đầu năm 2022 triển khai ứng dụng phần mềm trong toàn Đảng bộ tỉnh. Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, từ đầu tháng 11/2021 đến giữa tháng 1/2022, Văn phòng Tỉnh ủy đã phối hợp hoàn thành tổ chức các lớp tập huấn, cài đặt sử dụng phần mềm "Sổ tay đảng viên điện tử" cho 100% tổ chức cơ sở đảng trong toàn Đảng bộ tỉnh. Các tổ chức cơ sở đảng đã nhanh chóng hướng dẫn cài đặt, sử dụng phần mềm cho đảng viên. Đảng bộ tỉnh phấn đấu hết năm 2022 có 90% đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh được cài đặt, sử dụng phần mềm "Sổ tay đảng viên điện tử".

Qua thời gian sử dụng và sự tham gia của đảng viên, "Sổ tay đảng viên điện tử" đã thực sự hỗ trợ tích cực cho sinh hoạt đảng, cho hoạt động nghiên cứu và học tập nghị quyết của đảng viên. Bên cạnh đó, phần mềm còn hỗ trợ công tác kiểm tra, hỗ trợ cấp ủy cấp trên nắm bắt thông tin, kiểm tra hoạt động của cấp ủy cấp dưới, từ đó nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng, nâng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng, đồng thời nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, làm thay đổi tư duy, nhận thức của cán bộ, đảng viên trong tỉnh. Hơn hết, với việc đảng viên tham gia vào phần mềm "Sổ tay đảng viên điện tử" giúp mỗi cấp ủy, mỗi đảng viên thấy được vai trò của mình trong việc tự học tập để phấn đấu vươn lên vào cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, sẵn sàng cho công cuộc chuyển đổi số.

### Ông Phạm Xuân Diên, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh



Sau khi rút kinh nghiệm từ các đảng bộ, chi bộ làm điểm, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã có văn bản chỉ đạo tới 100% tổ chức cơ sở đảng thuộc khối chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết cơ sở vật chất để tổ chức tập huấn, triển khai cài đặt, sử dụng phần mềm "Sổ tay đảng viên điện tử". Đến nay, toàn bộ tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ Khối đã cài đặt và sử dụng phần mềm. Qua

### Bà Nguyễn Thị Huyền, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Quỳnh Phụ



Việc triển khai "Sổ tay đảng viên điện tử" ở Quỳnh Phụ được thực hiện nghiêm túc, huyện đã triển khai, tập huấn đến 100% tổ chức cơ sở đảng. Yêu cầu 100% đảng viên khai thác, sử dụng phần mềm. Qua năm bắt, cán bộ, đảng viên đều rất phấn khởi, hào hứng với phần mềm "Sổ tay đảng viên điện tử", cho đây là kênh quan trọng để nắm bắt thông tin của Đảng, chính quyền các cấp cũng như là công cụ

### Ông Nguyễn Văn Minh, Phó Bí thư Chi bộ thôn Thuận An, xã Việt Thuận (Vũ Thư)



hiệu quả phục vụ sinh hoạt đảng. Huyện đã có chủ trương đầu tư lắp đặt wifi tại 100% nhà văn hóa thôn để mọi đảng viên có thể sử dụng phần mềm khi đến sinh hoạt chi bộ.

Tôi thấy phần mềm rất tối ưu và tiện ích, đặc biệt là ứng dụng bằng giọng nói giúp người cao tuổi mắt kém cũng nắm được những tin tức quan trọng đã được chọn lọc trong ngày, từ tin quốc tế, tin trong nước đến tin trong tỉnh. Chi bộ nông thôn hiện có nhiều đảng viên đi làm ăn xa, với phần mềm này đảng viên đi làm ăn xa vẫn có thể dễ dàng nắm bắt chủ trương, chính sách, mọi hoạt động của chi bộ. Nhưng hiện nay ở các chi bộ nông thôn đảng viên phân công cao tuổi, đồng thời ít sử dụng điện thoại thông minh, vì thế việc cài đặt và sử dụng phần mềm cũng còn khó khăn.

trong công cuộc chuyển đổi số, đặc biệt là sự tiên phong chuyển đổi số trong công tác đảng. Qua đây cũng thể hiện cách mạng công nghiệp lần thứ tư đã nêu: Nâng cao nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền về sự cấp thiết phải chủ động tham gia tích cực và có hiệu quả cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, coi đó là một nhiệm vụ trọng tâm; tiên phong thực hiện chuyển đổi số mạnh mẽ trong các cơ quan Đảng, Quốc hội, Chính phủ, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội... Thái Bình là tỉnh đầu tiên trong cả nước triển khai ứng dụng phần mềm "Sổ tay đảng viên điện tử", điều đó đã thể hiện sự chủ động của Đảng bộ tỉnh

(còn nữa)  
TRẦN HƯƠNG - NGUYỄN CƯỜNG

# Đồng hành cùng người lao động trong đại dịch

Từ khi dịch Covid-19 diễn biến phức tạp ảnh hưởng đến đời sống, việc làm của người lao động (NLD) trong các doanh nghiệp trên địa bàn huyện, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Kiến Xương đã tổ chức nhiều chương trình, hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm động viên, chia sẻ khó khăn, đồng hành cùng NLD. Chị Nguyễn Thị Thêu, công nhân Công ty TNHH Long Hành Thiên Hạ (cụm công nghiệp Vũ

Quý) cho biết: Trước những khó khăn, thách thức do đại dịch Covid-19 gây ra, tôi luôn nhận sự quan tâm, chia sẻ của các cấp công đoàn. Tính từ khi là F2 đến F0 tôi phải nghỉ làm việc 1 tháng nên thu nhập giảm theo song tôi đã được LĐLĐ huyện hỗ trợ 2,7 triệu đồng. Số tiền này giúp tôi trang trải cuộc sống sau khi ở viện điều trị trở về và cũng là nguồn động viên để tôi bớt khó khăn hơn. Giống như chị Thêu, chị

Phạm Thị Vui đã gắn bó với Công ty TNHH Long Hành Thiên Hạ hơn 3 năm. Tháng 11/2021 chi bị mắc Covid-19, chị cho biết khi đó những người làm gần chị đều phải đi cách ly tập trung, chị rất lo lắng bởi vì mình mà nhiều người trong dây chuyền phải nghỉ làm, ảnh hưởng trực tiếp đến doanh nghiệp và thu nhập của họ. Tuy nhiên, sau khi được các cấp công đoàn động viên, chị Vui đã bớt lo hơn và yên tâm



Liên đoàn Lao động huyện Kiến Xương trao kinh phí hỗ trợ đoàn viên bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 tại Công ty TNHH Long Hành Thiên Hạ.

đi chữa bệnh. Chị rất phấn khởi vì đã được Công đoàn Công ty hướng dẫn cách làm các thủ tục để nhận tiền hỗ trợ nên thực sự rất yên tâm.

Bà Nguyễn Thị Hoa, Phó Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Long Hành Thiên Hạ cho biết: Được sự chỉ đạo của LĐLĐ huyện, Công đoàn Công ty đã lập danh sách để trao cho NLD bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 thành 2 đợt; trong đó, đợt 1 trao cho 1 F1, 14 F2, đợt 2 trao cho 2 F0, 61 F1, 26 F2 với tổng số tiền 105 triệu đồng. Ngoài ra Công đoàn Công ty còn hỗ trợ công nhân bị mắc Covid-19 phải nhập viện điều trị. Đây là những phần quà có ý nghĩa nhằm bảo đảm tâm lý cho NLD.

Trong tổng số 2.300 công nhân của Công ty TNHH Sơn Hà (cụm công nghiệp Vũ Ninh) đến nay có 1.405 người mắc Covid-19. Bà Nguyễn Thị Tuyết, Phó Chủ tịch Công đoàn Công ty cho biết: Thực hiện chỉ đạo của LĐLĐ huyện, năm 2021 Công đoàn Công ty đã lập danh sách hỗ trợ cho NLD bị ảnh hưởng bởi Covid-19 trong đợt bùng phát dịch thứ tư với tổng số 9 F0, 150 F1, F2 với tổng số tiền 86.700.000 đồng. Ngoài ra Công đoàn Công ty còn hỗ trợ 40 lao động phải đi điều trị tại bệnh viện số tiền 200.000 đồng/người. Để bảo đảm sức khỏe cho NLD, Công đoàn Công ty tổ chức tiêm vắc xin cho công nhân và người thân của công nhân. Đến nay, 100% công nhân đã được tiêm

mũi 3 và bắt đầu tiêm mũi 4 cho người có nhu cầu.

Ông Nguyễn Văn Thành, Chủ tịch LĐLĐ huyện Kiến Xương cho biết: Năm 2021, LĐLĐ huyện đã ban hành 2 kế hoạch thực hiện việc chi hỗ trợ khẩn cấp cho đoàn viên, NLD bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 không chỉ kịp thời, đúng các trường hợp theo quy định mà còn thể hiện trách nhiệm, tinh thần tương thân tương ái của tổ chức công đoàn. Qua báo cáo từ công đoàn cơ sở, đến tháng 1/2022 đã có 15 công đoàn cơ sở với 336 đoàn viên, NLD bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Sau khi họp, LĐLĐ huyện đã thống nhất mức hỗ trợ và trao trực tiếp cho đoàn viên, NLD bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Cùng với đó, LĐLĐ huyện luôn bám sát cơ sở, phối hợp với các ban, ngành tuyên truyền, vận động công nhân viên chức lao động cũng như lãnh đạo doanh nghiệp thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19; tiếp tục để cao năng giác, tuyệt đối không chủ quan, lơ là trước dịch bệnh; đồng thời, chỉ đạo các công đoàn cơ sở bám sát diễn biến của dịch, nắm chắc tình hình đời sống, việc làm của NLD để có các giải pháp tháo gỡ khó khăn, động viên NLD.

Những hoạt động thiết thực, kịp thời đã thể hiện nỗ lực của các cấp công đoàn huyện Kiến Xương với mong muốn NLD vượt qua khó khăn trong đại dịch, nêu cao tinh thần trách nhiệm cùng địa phương kiểm soát, sớm đẩy lùi dịch bệnh.

### NHỮNG MỨC PHẠT MỚI VỀ LAO ĐỘNG, BHXH TỪ 2022 CẦN LƯU Ý

HÀNH VI	MỨC PHẠT (triệu đồng)
Quấy rối tình dục tại nơi làm việc nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự	15 - 30
Buộc NLD thực hiện HĐLĐ để trợ giúp cho người SDLĐ	50 - 75
Không thông báo bằng văn bản cho NLD về việc chấm dứt HĐLĐ khi HĐLĐ chấm dứt theo quy định của Bộ luật Lao động (1)	1 - 3
Lợi dụng danh nghĩa dạy nghề, tập nghề để trục lợi hoặc bóc lột sức lao động hoặc dụ dỗ, ép buộc người học nghề, người tập nghề vào hoạt động trái pháp luật	50 - 75
Tuyển người vào tập nghề để làm việc cho mình với thời hạn tập nghề quá 3 tháng	50 - 75
Không công bố công khai tại nơi làm việc trước khi thực hiện: thang lương, bảng lương, mức lao động; quy chế thưởng	5 - 10
Không thông báo nội quy lao động đến toàn bộ người lao động hoặc không niêm yết những nội dung chung của nội quy lao động ở những nơi cần thiết tại nơi làm việc	1 - 3
Dùng hình thức phạt tiền hoặc cắt lương thay việc xử lý kỷ luật lao động	20 - 40
Không bảo đảm thực hiện bình đẳng giới và các biện pháp thúc đẩy bình đẳng giới theo quy định	5 - 10
Người đi, quấy rối tình dục, cưỡng bức lao động, hoặc dùng vũ lực đối với NLD là người giúp việc gia đình nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự	50 - 75
Không thực hiện thủ tục xác nhận về việc đóng BHXH cho NLD để NLD hoàn thiện hồ sơ hưởng BHXH theo quy định	1 - 3 triệu đồng/NLD bị vi phạm (2)
Làm giả, làm sai lệch nội dung hồ sơ hưởng BHXH, BHXH để trục lợi nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự đối với mỗi hồ sơ làm giả, làm sai lệch nội dung	10 - 20 triệu đồng/hồ sơ vi phạm (2)

NLD: Người lao động  
SDLĐ: Sử dụng lao động  
BHXH, BHYT: Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm thất nghiệp  
(1) Trừ trường hợp quy định tại các khoản 4, 5, 6, 7 và 8 Điều 34 của Bộ luật Lao động  
(2) Không quá 75 triệu đồng  
Có hiệu lực từ ngày 1/7/2022 và thay thế Nghị định 28/2020/NĐ-CP ngày 1/3/2020

Người: Nghị định số 12/2022/NĐ-CP ngày 17/1/2022 của Chính phủ

infographics.vn